

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/QĐ-TTg NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KHUNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh Gia Lai)

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
I. NĂM 2022				
1	Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai	Sở Công Thương	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Các Sở, ngành đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh	Năm 2022
2	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số	Sở Công Thương	Sở Thông tin và Truyền thông; Các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.	Thường xuyên
3	Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho Sở, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg.			
3.1.	Nâng cao an toàn thông tin mạng cho các tổ	Công an tỉnh	Sở Công Thương; Sở Thông tin	Thường xuyên

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
	chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cán bộ các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.		và Tuyên thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan.	
3.2	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định 1968	Sở Công Thương	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan.	Thường xuyên
3.3	Tham gia các hội chợ thương mại trong môi trường số; hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia	Sở Công Thương	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.	Thường xuyên theo chương trình của Bộ Công Thương và chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh
4.	Nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại			

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
4.1	Tuyên truyền, phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, hệ thống quản lý văn bản, truyền thanh, truyền hình, báo Gia Lai,....	Sở Công Thương	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp; Đài truyền hình, Báo Gia lai; Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan liên quan khác.	Thường xuyên
4.2.	Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh	Sở Công Thương.	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan.	Thường xuyên
5	Tổ chức các đợt học tập kinh nghiệm về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; Triển khai các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1968 và Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số	Sở Công Thương	Các sở ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị có liên quan.	Thường xuyên
II. KẾ HOẠCH KHUNG GIAI ĐOẠN 2022 - 2025				
1	Tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số	Sở Công Thương	Sở Thông tin và truyền thông; các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm

STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện
2	Hoàn thiện cơ chế, chính sách	Sở Công Thương	Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm
3	Nâng cao nhận thức, năng lực	Sở Công Thương	Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm
4	Triển khai các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1968 và Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số	Sở Công Thương	Sở Công thương, Các Sở, ngành đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố	Hàng năm